

سنة الاستسقاء

(باللغة التايلاندية)

อิสติสกออ์
การขอฝนในอิสลาม

เขียนโดย

ดร.อิสมาอิล ลุตฟี จะปะกียา

ถอดความโดย

ทีมวิชาการ อิกเราะฮ์ออนไลน์

เผยแพร่โดย

สำนักงานความร่วมมือเพื่อเผยแพร่และสอนอิสลาม

อัคร-รีอบวะฮฺ กรุงรียาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย

:

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

Islamic Propagation Office in Rabwah

P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065

FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com

<http://www.islamhouse.com>

สงวนลิขสิทธิ์ (C) 2007

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงจากหนังสือ โดยไม่บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาเดิม หากมีข้อสงสัย คำแนะนำหรือแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาติดต่อเราทาง
เว็บไซต์ : www.islamhouse.com



ฮ.ศ.1428 - ค.ศ. 2007

สำนักงานความร่วมมือเพื่อเผยแพร่และสอนอิสลาม

อัคร-ริอบวะฮฺ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย

โทร. +966-1-445 4900, 491 6065

www.islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

บทนำ

หนังสือ “อิสติสกออ์ การขอฝนในอิสลาม” เล่มนี้ เป็นคู่มือการขอฝนตามบทบัญญัติของอิสลาม ที่เรียบเรียงโดยดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ต้นฉบับเดิมเป็นภาษามลายู และได้รับการถอดความพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกโดยทีมงานวิชาการห้องสมุดอิสลามยะลา(ปัจจุบันคือ อิกเราะฮ์ออนไลน์ www.iqraonline.org)

ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสรุปสั้นๆ เข้าใจง่าย และมีหลักฐานอ้างอิงจากอัลกุรอาน หะดีษ และตำราของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ นับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าที่ควรแก่การศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการฟื้นฟูสุนนะฮ์การขอฝนในสังคมมุสลิมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องประสบกับภัยของความแห้งแล้งและความทุรกันดาร

ผู้จัดทำหวังว่า คู่มือเล็กๆ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่มุสลิมทุกคนที่ประสงค์จะปฏิบัติตามสุนนะฮ์ของท่านรอซูล ศ็อลลัลลฮู อะลัยฮิ วะสัลลัม ในการขอฝนเพื่อบรรเทาทุกข์จากภัยความแห้งแล้งและการขาดฝน

ขออัลลอฮ์ประทานเตาฟีก อามีน

ผู้จัดทำ

บทนำผู้เขียน

แท้จริงมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ เราขอสรรเสริญพระองค์ เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เราขออภัยโทษต่อพระองค์ เราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆของตัวเรา และความเลวทรามต่างๆ ของการงานของเรา ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงนำทางเขา แน่จนไม่มีใครสามารถทำให้เขาหลงผิดได้ และผู้ใดที่พระองค์ทรงปล่อยยให้เขาหลงผิด แน่จนไม่มีใครสามารถนำทางเขาได้ ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การสักการะนอกจากอัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ ไม่มีการตั้งภาคีใดๆ กับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณตนว่ามุหัมมัด เป็นป่าวและทูตของพระองค์ ขออัลลอฮฺทรงประทานพรอันประเสริฐแด่ท่านนบีมุหัมมัด ตลอดจนครอบครัวและบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ภายใต้ภูมิอากาศอันอ่อนโยนและดีในภูมิภาคของเรานี้ ยังมีฤดูกาลหนึ่งที่เราเรียกว่า ฤดูร้อนหรือฤดูแล้ง ทุกๆ ปีจะเกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำทั่วทุกหนแห่ง ทำให้แมกไม้ใบหญ้าต่างแห้งตาย ยังส่งความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวนาและชาวสวนจะกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น พวกเขาต้องเผชิญกับความขมขื่นของภัยแล้งดังกล่าวด้วยจิตใจที่ร้อนรุ่มปนทุกข์ พร้อมกับร้องเรียนและเปรยออกมาด้วยความอัดอั้นตันใจอย่างสุดทน

อัลหัมดุลิลลาฮฺ อย่างไรก็ตาม อิสลามได้สอนประชาชาติมุสลิม ให้ทำการภักดีต่อเอกองค์อัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์ภัยแล้งเยี่ยงนี้จำเป็นต้องเผชิญกับมันด้วยวิธีการอิบาดะฮฺหรือ การภักดีอย่างหนึ่งที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เคยทำ แบบอย่างไว้ นั่นคือ “สุนนะฮฺ อิศติสกอฮฺ” หมายถึง การขอฝน

เพื่อความสะดวกแก่พี่น้องทั้งชายและหญิงที่ประสงค์ฟื้นฟูสุนนะฮฺ ดังกล่าว ฉันมีความยินดีที่จะจัดเตรียมคู่มือเล็กๆ เล่มหนึ่งเกี่ยวกับ วิธีการขอฝน ซึ่งประกอบด้วยคำสอนของอัลลอฮฺในอัลกุรอานและการ ชี้นำของท่านรอซูล พร้อมกับกรอฮิบายของบรรดาอิมามมัซฮับและ อุลมะฮฺที่น่าเชื่อถือ ด้วยความหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงประทานความ เมตตา ความโปรดปรานและความจำเริญแก่พวกเราทุกคนที่บริสุทธิ์ใจ ต่ออัลลอฮฺในการปฏิบัติตามสุนนะฮฺการขอฝนดังกล่าว

มาเถิด เรามาร่วมกันฟื้นฟูสุนนะฮฺการขอฝนที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันดี ในสังคมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังนี้ วอนบรรดาแกนนำ มุสลิมในทุกระดับชั้นช่วยเหลือชวนและเรียกร้องประชาชนทุกคนทำการ ฟื้นฟูสุนนะฮฺการขอฝนนี้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ครอบคลุมและยืนหยัด ตลอดไป ขออัลลอฮฺทรงช่วยเหลือ

อิสมาอีล ลุตฟี พะฎอนีย์

29/11/1415 ฮ.ศ.

สารบัญ

ความหมายของอิสติสกอห์.....	7
หลักฐานบัญญัติการขอฝน	7
วิธีการต่างๆ ในการขอฝน	9
การละหมาดอิสติสกอห์	14
วิธีการออกสู่สนามละหมาด	16
วิธีการละหมาดอิสติสกอห์	16
วิธีการขอคูอาห์อิสติสกอห์.....	20
คูอาห์ขอฝน.....	21

อิสติสกอฮ์ (การขอฝน)

ความหมายของอิสติสกอฮ์

อิสติสกอฮ์ คือการขอจากองค์อัลลอฮฺ เพื่อให้ทรงประทานฝนแก่บ่าวของพระองค์ เมื่อยามที่ขาดแคลนฝน ด้วยวิธีที่กำหนดเฉพาะ (ดูพิตหุล อะชีซ เซิงอรรต อัล-มััจญ์มูฮฺ 5:87 และ หาซียะฮฺ อิบนิ อาบิตีน 1:790)

หลักฐานบัญญัติการขอฝน

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمِدَّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾﴾ [:]

ความว่า “จากนั้นฉัน(นบีนูหฺ)ได้กล่าว(แก่หมู่ชนของท่าน) ว่า จงขออภัยโทษต่อผู้เป็นเจ้าของพวกท่านเถิด แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงอภัยยิ่ง พระองค์จะทรงหลั่งน้ำฝนอย่างมากมายแก่พวกท่าน จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานให้แก่พวกท่าน จะทรงทำให้มีสวนอันมากมายแก่พวกท่าน และจะทรงทำให้มีลำน้ำมากมายแก่พวกท่าน”

(ดู นิฮายะตุล มุห์ตัจญ์ 2:402)

รายงานจาก อับบ๊าด บิน ตะมีม จากท่านอาของท่านว่า ท่าน รอซูล ค็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้พาผู้คนออกไปยังมุก็อลลา (สนามละหมาด) เพื่อขอฝน ท่านได้ละหมาดพร้อมพวกเขาสองร็อกอัต โดยได้อ่านสุเราะฮ์อัลกุรอ่านด้วยเสียงดัง(มะฆูมได้ยิน) และสลัปดาห์นสี่ของท่าน ท่านได้ยกมือและขอดุอาอ์ให้ฝนตกโดยหันไปทางกิบละฮ์ (อัล-บุคอรีห์ 2:20, มุสลิม :894)

อิมาม อัน-นะวะวีได้กล่าวว่า ท่านอิมามซาฟิฮ์และบรรดาอุละมาอ์ผู้เป็นสหายของเราได้มีความเห็นว่า มีบัญญัติให้ขอฝนเมื่อแผ่นดินแห้ง ฝนแล้ง หรือน้ำในแหล่งน้ำเช่นลำธาร คูคลอง หรือบ่อน้ำลดลง ดังนั้นจึงสมควรแก่ผู้เป็นผู้นำต้องจัดการขอฝนพร้อมลูกบ้านเมื่อเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนเช่นนี้ ไม่ควรสำหรับเขาที่จะละทิ้งการดำเนินการดังกล่าว ถ้าหากเขาไม่ทำเช่นนั้นถือว่าเขาทำไม่ถูกเพราะได้ละทิ้งสุนนะฮ์ในการขอฝน แต่ไม่เป็นวาญิบว่าต้องชดใช้หรือต้องทดแทนด้วยประการใดๆ ถ้าหากผู้นำไม่จัดให้มีการขอฝนแล้ว ผู้คนหมู่มากก็ไม่ควรที่ละทิ้งด้วย แต่ให้พวกเขาจัดละหมาดอิสติสกออ์กันเอง (ดู อัล-อุมม์ 1:246, อัล-มััจญ์มูฮ์ 5:68)

วิธีการต่างๆ ในการขอฝน

มีวิธีการในการขอฝนหลากหลายวิธีดังนี้

1. การขอขุดอาวให้ฝนตกโดยไม่ต้องมีการละหมาดอิสติสกอห์ และไม่จำเป็นต้องขอขุดอาวหลังละหมาด ไม่ว่าจะขอด้วยตัวคนเดียวหรือพร้อมกันเป็นกลุ่มหลายๆ คน วิธีนี้ถือเป็นสิ่งสมควรแก่ประชาชาติมุสลิมทุกคนให้ปฏิบัติ ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในแคว้นที่ไม่มีภัยแล้ง แต่ให้เขาขอฝนให้แก่พี่น้องที่กำลังประสบภัยดังกล่าวในที่อื่น

ได้มีรายงานจากญาบิร บิน อับดุลลอฮฺ ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ได้เคยขอขุดอาวเมื่อตอนนั่งอยู่ในมัสยิดว่า

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงประทานฝนแก่เรา ฝนที่ช่วยชีวิตพวกเรา ที่สร้างความปิติยินดี ฝนซุก เป็นระลอกทันทีโดยไม่ล่าช้า มีประโยชน์และไม่สร้างความเดือดร้อน”
(อบู ดาวูด :1167, อิบน์ กุซัยมะฮฺ :1416, อัล-หาคิม 1:327, อัล-บัยฮะกีฮ์ 3:355)

อิบนุ อับบาส ได้เล่าว่า มีชายนอกเมืองคนหนึ่งได้มาหาท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม และกล่าวว่า “แท้จริงแล้วฉันมาจากเผ่าหนึ่งที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง สัตว์เลี้ยงของเรานั้นได้ผอม

โซด้วยความหิว” ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงได้ลุกขึ้นไปยืนบนแท่นมินบร และกล่าวสดุดีองค์อัลลอฮ์ และขอดุอาอ์ว่า

ความว่า “โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงโปรดประทานฝนแก่เรา ที่ช่วยชีวิตพวกเรา ให้ความยินดี ฝนที่เป็นระลอก ฝนที่ซุก ฝนเม็ดใหญ่ ทันทันโดยไม่ว่าง”

แล้วท่านก็ลงมาจากมินบร หลังจากนั้นไม่มีใครเลยที่มาหาท่าน นอกเสียจากต้องกล่าวว่า ฝนได้โปรยลงมาให้พวกเราแล้ว (อิบนุ มาญะฮฺ :1270 เป็นสายรายงานที่เศาะฮีหฺ ผู้รายงานเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับดังที่มีระบุใน อัซ-ซะวาอิด)

ท่านรอซูล ยังได้เคยขอดุอาอ์ให้ฝนตกบริเวณหินดำที่เรียกว่า อัซ- เซารอห์ หรือที่รู้จักกันว่าอยู่ใกล้ประตู บานูสะลาม ของมัสยิดอัน-นะบะวี (ดู อุญู ดาอูด :1156, ซาดุล มะอาด 1:458)

นอกจากนี้ ท่านยังเคยขอดุอาอ์ให้ฝนตกเมื่ออยู่ในสงคราม เพราะประสบปัญหาว่าฐานที่มั่นกองทัพอยู่ในที่ที่ไม่มีตาน้ำเพราะถูกศัตรูยึดเอาไว้ก่อน ท่านจะยกมือทั้งสองแล้วฝนก็จะตกลงมาจนน้ำไหลเต็มช่องเขา ทุกครั้งที่ท่านขอดุอาอ์ฝนก็จะตกลงมาทุกครั้ง(อุญู ดาอูด :1176 ด้วยสายรายงานเศาะฮีหฺ)

ท่านยังขอคุณอาอีให้ฝนตกในอีกหลายเหตุการณ์ที่มีคนมา ร้องเรียนว่ามีปัญหาความเดือนร้อนจากความแห้งแล้ง (อนุ ดาวิด :1157)

อิมาม อัล-ซาฟิอีญ์ กล่าวว่า การขอคุณอาอีให้ฝนตกนั้นเป็นสุนนะฮ์ที่ฉันเห็นว่าไม่ควรละเลย ถึงแม้ว่าจะไม่มีการละหมาดหรือคุณูปะฮ์ ด้วยก็ตาม (ดู อัล-อุมม์ 1:247)

2. การขอคุณอาอีให้ฝนตกในคุณูปะฮ์วันศุกร์หรือคุณูปะฮ์ อื่น ๆ และหลังละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดอื่น ๆ (ดู อัล-อุมม์ 1:248, อัล-มััจญ์มูฮ์ 5:68, ซาดุล มะอาด 1:456)

รายงานจาก อะนัส ว่า ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดทาง ประตู อัล-เราะฎอฮ์ ขณะที่ท่านรอซูลกำลังคุณูปะฮ์วันศุกร์บนแท่นมินบร ชายคนนั้นตรงเข้าไปหาท่านรอซูลและร้องเรียนว่า โอ้ท่าน รอซูล ค็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทรัพย์สินของเราเสียหายหมดแล้ว เส้นทางต่างๆ ก็ถูกตัดขาด(เพราะความแห้งแล้ง) ได้โปรดขอคุณอาอี จากอัลลลอฮ์ให้ฝนตกด้วยเถิด อะนัส เล่าต่อว่า ท่านรอซูล ค็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ยกมือของท่านและขอว่า “โอ้ อัลลลอฮุ ขอทรงประทานฝนให้เราด้วยเถิด โอ้ อัลลลอฮุ ขอทรงประทานฝนให้เราด้วยเถิด โอ้ อัลลลอฮุ ขอทรงประทานฝนให้เราด้วยเถิด”

อะนัส กล่าวว่า ขอสาบานด้วยอัลลลอฮุ เราไม่เห็นว่อบนท้องฟ้า นั้นมีหมอกหรือกลุ่มเมฆอยู่เลย ระหว่างที่ที่เราอยู่กับเขาสีลอุ(ฎ)เขาถูก

เล็กๆ แห่งหนึ่งในมะดึนนะฮฺก็ไม่มีบ้านอยู่ซักหลัง จากนั้นเราค่อยๆ เห็นว่ามีก้อนเมฆเป็นกลุ่มคล้ายรูปโล่ออกมาจากหลังเขานั้น แล้วมันก็หยุดอยู่ตรงกลางท้องฟ้าและแตกออกเป็นน้ำฝนโปรยปราย

อะนัส เล่าต่อว่า ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ เราไม่เห็นดวงอาทิตย์อยู่เป็นสัปดาห์หนึ่งเลยทีเดียว พอถึงศุภรฺหน้า ชายคนดังกล่าวได้เข้ามาหาท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม อีก ในขณะที่ท่านกำลังศุญบะฮฺอยู่ ชายคนนั้นได้กล่าวว่า โอ้ ท่านรอซูล ทรัพย์สินของเราเสียหายหมดแล้ว เส้นทางก็ถูกตัดขาด(เพราะน้ำฝนท่วมล้นทะเลาะ) ได้โปรดขอดูอาจากอัลลอฮฺให้ฝนหยุดตกเถิด จากนั้นท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงได้ยกมือขอดูอาว่า “โอ้ อัลลอฮฺ ทรงพามาไปยังที่อื่นรอบเมืองเรา ทรงพามาไปยังภูเขา และที่สูง หรือไปยังช่องเขาและที่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่”

อะนัส กล่าวว่า ฝนได้หยุดตกทันที และพวกเราก็ออกจากมัสยิดและเดินกลับภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ส่องแดด (อัล-บุคอรีย์ 2:417, 421, 423, มุสลิม :497)

3. การละหมาดอิสติสกอฮ์ ด้วยการละหมาดสองร็อกอัต และศุญบะฮฺสองศุญบะฮฺ เหมือนกับการละหมาดอีด โดยให้มีการจัดเตรียมเพื่อการดังกล่าวก่อนหน้านั้นสองสามวัน

นี่คือวิธีการขอฝนที่ดีที่สุดที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสลัลัม ได้ทำไว้เป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ขาดแห้งแล้ง
มากๆ และต้องการฝน (ดูหะดีษอับบ้าดข้างต้น)

ทั้งสามวิธีนี้ถือว่าส่งเสริมให้ประชาชาติอิสลามปฏิบัติ ไม่ว่าจะพวกเขาจะอาศัยอยู่ในชนบท ในเมือง เป็นประชาชนในพื้นที่หรือคนเดินทาง
(ดู อัล-มััจญ์มูฮ 5:68, 86)

ในขณะที่เหล่าผู้นำควรที่จะต้องชักชวนให้ผู้อยู่ได้ปกครอง
ปฏิบัติตามสุนนะฮ์นี้ โดยเฉพาะด้วยการขอดุอาอ์ที่ไม่ต้องมีการละหมาด
และการคุฏบะฮ์

การละหมาดอิสติสกอฮ์

- **หุก่มการละหมาดอิสติสกอฮ์** ถือว่าเป็นสุนัตมุอ์กัะดะฮฺ(สุนัตที่เน้นหนักให้ทำ)
- **เวลาของการละหมาด** เวลาเช้าเหมือนเวลาละหมาดอี๊ด
- **สถานที่ของการละหมาด** ไม่มีการขัดแย้งระหว่างนักวิชาการว่าให้ละหมาดที่มูศ็อลลา(สนามละหมาด) เพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ละหมาดที่มูศ็อลลา และไม่มี การขัดแย้งว่าสามารถที่จะละหมาดในมัศยิดได้เช่นกัน (อิบนุ ออบิดีน 1:792, มะวาฮิบุลญะลีล 2:205, อัล-มััจญ์มูฮฺ 5:76, อัล-มุฆนีย์ 2:283)

การเตรียมตัวก่อนละหมาด

เมื่อผู้นำจะพาผู้อยู่ใต้ปกครองออกไปละหมาดอิสติสกอฮ์สมควรที่จะต้องสอนและชักชวนพวกเขาให้ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ให้เลิกจากความอยุติธรรมทั้งหมด พยายามไกล่เกลี่ยระหว่างคนที่ทะเลาะกัน และให้แสดงการเตาบัต(ขออภัยโทษ)ให้เยอะก่อนออกไปละหมาด เพราะความอยุติธรรม ความผิดและบาป มักจะเป็นเหตุให้การแล้งของฝนแห่งความเมตตา ในขณะที่การเชื่อฟังอัลลอฮ์ก็คือสาเหตุของความบะเราะกะฮฺ(ความประเสริฐ)

2. แสดงตนใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยการทำความดี เช่นการให้ทาน เป็นต้น

3. ให้ถือศีลอดสุนัตสามวัน ก่อนออกกะหมาด และในวันที่สี่ (วันที่ออกกะหมาด) นี่เป็นการเห็นควรของเหล่าอูละมาอ์ฟิกฮ์ เพื่อให้การตอบรับดุอาอ์นั้นมีเหตุที่เข้มแข็งขึ้น เพราะมีระบุในหะดีษที่ว่า “ดุอาอ์ของผู้ถือศีลอดจะไม่ถูกปฏิเสธ” (บันทึกโดยอะหฺมัด, อัต-ติรมิซีย์, อิบน์ มาญะฮฺ, อิบน์ หิบบาน, อัล-ญะบะรอญีย์, อัล-บัซซาล, ดู ดูหุพะตุลอะหฺวะซีย์ 7:195 – ผู้แปล)

4. ให้ออกไปสู่สนามละหมาดในขณะที่ถือศีลอด ด้วยการแต่งกายธรรมดา และไม่มีการปะพรมน้ำหอม (พิตหุล เกาะด็ร 1:437, มะวาฮิบุล ญะลีล 2:205, อัล-มัจญ์มูฮฺ 5:67, มุขนี อัล-มุห์ตัจญ์ 1:322, กัชฟูล ก็อนนาฮฺ 2:59)

5. อิมาม อัช-ชาฟีอีย์ ได้กล่าวว่า ถ้าหากผู้นำได้จัดเตรียมการต่างๆ เพื่อออกไปละหมาดเสร็จสิ้นแล้ว แต่ฝนได้ตกลงมาก่อนที่จะออกไป ไม่ว่าจะตกลงมามากหรือน้อยก็ตาม ท่านอิมาม อัช-ชาฟีอีย์เห็นควรว่าการละหมาดนั้นควรจะดำเนินต่อไปเพื่อแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์ และเพื่อให้อัลลอฮ์ทรงเพิ่มความประเสริฐให้กับฝนที่ตกลงมา และเพื่อให้มันตกลงมาในพื้นที่ที่กว้างกว่านั้นอีก (อัล-อุมม์ 1:249)

วิธีการออกสู่นามละหมาด

อิมาม อัล-ซาฟิอีย์ ได้กล่าวว่า ควรที่จะออกไปด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดและธรรมดาไม่หรูหรา แต่ทว่าควรเป็นเสื้อผ้าที่ซอมซ่อพอที่จะให้การละหมาดนั้นใช้ได้ ให้แสดงตนด้วยกิริยาที่นอบน้อมถ่อมตน ไม่ว่าจะ เป็นท่าทางการเดินและหยุดนิ่ง ลุกยืนและนั่ง การพูดหรือเจียบเสียง (อัล-อุมม์ 1:248)

อิมาม อัน-นะวะวีรีย์ กล่าวว่า สมควรให้ผู้ที่จะออกละหมาดนั้น อาบน้ำ สีฟันและขจัดกลิ่นต่างๆ ที่มีกลิ่นเหม็น แต่ไม่ควรใส่ผ้าหอม และไม่ประดับประดา ควรจะออกด้วยเสื้อผ้าที่ธรรมดาหรือเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ทำงานทุกๆ วัน (อัล มัจญ์มูอฺ 5:74)

วิธีการละหมาดอิสติสกอฮ์

วิธีการละหมาดอิสติสกอฮ์มีดังนี้

1. ผู้นำ(อิมาม) และผู้คนที่จะละหมาดออกไปรวมตัวกันที่สนาม
2. ให้กล่าวชวนด้วยคำประกาศว่า

(ทัศนะมัซฮับซาฟิอีย์)

3. กล่าวตักบীরอตุล อิชฺรอม พร้อมทั้งเจตนาละหมาดสุนัตอิสติสกอฮ์สองร็อกอฮ์
4. กล่าวดูอาฮ์ อิปติตาดห์

5. กล่าวตักบีร ชะวาฮิด 7 ครั้งในร็อกอัตแรก ไม่นับรวมตักบีรเราะตุลอิห์รอม และให้กล่าวตักบีรชะวาฮิด 5 ครั้งในร็อกอัตที่สอง ไม่นับรวมตักบีรที่ลุกขึ้นจากสุญูด และให้ยกมือทุกครั้งที่เกิดกล่าวตักบีร

6. อิมามนำละหมาดด้วยการอ่านสุเราะฮะฮ์ให้ผู้ตามได้ยิน โดยให้อ่านสุเราะฮะฮ์ กอฟ หรือ สุเราะฮะฮ์ อัล-อะอฺลาค หลังจากอ่านอัล-ฟาติหะฮ์ในร็อกอัตแรก ส่วนในร็อกอัตที่สองให้อ่าน สุเราะฮะฮ์ อัล-เกาะมะมฺร์ หรือ สุเราะฮะฮ์ นูหฺ หรือ สุเราะฮะฮ์ อัล-ฆอซียะฮ์ หลังจากสุเราะฮะฮ์ อัล-ฟาติหะฮ์ (ถ้าร็อกอัตแรกอ่านสุเราะฮะฮ์ กอฟ ร็อกอัตให้อ่านสุเราะฮะฮ์ อัล-เกาะมะมฺร์ หรือ สุเราะฮะฮ์ นูหฺ และถ้าหากร็อกอัตแรกอ่านสุเราะฮะฮ์ อัล-อะอฺลาค ร็อกอัตที่สองให้อ่าน สุเราะฮะฮ์ อัล-ฆอซียะฮ์ –ผู้แปล)

7. หลังจากละหมาด ให้อิมามลุกขึ้นกล่าวคุฏบะฮ์สองคุฏบะฮ์ตามทัศนะของมัซฮับชาฟีอีห์ หรืออ่านเพียงคุฏบะฮ์เดียวตามทัศนะของมัซฮับอื่นๆ ระหว่างคุฏบะฮ์ให้อิมามหันไปทางกิบละฮ์ และให้สลับด้านเสื้อที่สวมใส่(ด้านในออกมาด้านนอก) พร้อมทั้งยกมือทั้งสองขึ้นสูงเพื่อขอดุอาอ์ด้วยเสียงดังที่ผู้อื่นสามารถได้ยิน และขอดุอาอ์อย่างจริงจัง ส่วนมะฮ์มุมนำให้กล่าวอามีนต่อดุอาอ์ที่อิมามกำลังขอ และให้มะฮ์มุมนขอดุอาอ์ด้วยเสียงที่ค่อยได้เช่นกันเมื่อถึงเวลาที่อิมามอ่านดุอาอ์ด้วยเสียงค่อย โดยให้ทุกคนยกมือเวลาขอดุอาอ์

8. ผู้อื่นนอกจากอิมามก็ให้สลับด้านเสื้อผ้าด้วยเช่นกัน และให้ปล่อยเสื้อผ้านั้นจนกระทั่งกลับไปถอดที่บ้าน (ดู อัล-มััจญ์มูฮฺ 5:72-73)

9. สุนัขให้ออกไปต้อนรับฝนที่โปรยลงมาครั้งแรกด้วยการอาบน้ำหรือเอาน้ำละลายหมาดจากน้ำฝนนั้น (ดู มุขินี อัล-มุห์ตาจญี 1:325-326)

10. ให้กล่าวตัสบีหฺเมื่อได้ฟังเสียงฟ้าร้องและเห็นฟ้าแลบ ด้วยการกล่าวเช่น

ความว่า มหาบริสุทธิ์แต่พระองค์ผู้ซึ่งท้องฟ้าได้ร้องสดุดี ด้วยการสรรเสริญแต่พระองค์ และมลาอิกะฮฺก็สดุดีด้วยความยำเกรงต่อพระองค์ (อัล-มุวัฏฏะฮฺ : 1822, อัล-อะดบ์ อัล-มุฟร็อด : 723, เป็นหะดีษ เมากูฟ ที่เศาะฮี้หฺ)

11. กล่าวดูอาห์เมื่อมีลมพัดแรงก่อนฝนตก เช่น

ความว่า ็อ อัลลอฮฺ ขอทรงทำให้มันเป็นความเมตตา และอย่าได้ทำให้มันการลงโทษ ขอทรงทำให้มันเป็นลมที่ให้คุณ และทรงอย่าทำให้มันเป็นพายุที่โหดร้าย (อัล-อุมม์ 1:253, จากหะดีษของอิบน์ อับบาส เป็นหะดีษ ที่หะสัน)

12. กล่าวดูอาห์เมื่อฝนตก เช่น

ความว่า ใจ์ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานฝนที่ให้คุณ (อัล-
บุคอรีห์ 2:12, อัน-นะสาอีย์ 3:164)

13. กล่าวดูอาห์เมื่อเห็นว่ามีฝนตกมากเกินไปจนอาจจะเกิดน้ำ
ท่วมที่สามารถสร้างความเสียหายด้วยดูอาห์ เช่น

ความว่า ใจ์ อัลลอฮฺขอทรงเปลี่ยนให้ฝนตกรอบๆ พวกเรา
และทรงอย่าทำให้มันทำความเสียหายแก่พวกเรา (อัล-
บุคอรีห์ 2:19, มุสลิม 2:612)

วิธีการขอคู่อำธิสติกอธ

การขอคู่อำธิควรทำด้วยความจริงจังโดยมีวิธีต่างๆ ดังนี้

1. ยกมือขึ้นสูงๆ ดังที่มีการรายงานจากอะนัสว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะไม่ยกมือของท่านในการขอคู่อำธิอะไรก็ตาม ยกเว้นเวลาที่ท่านขอคู่อำธิให้ฝนตก และแท้จริงท่านจะยกมือขึ้นสูงจนเห็นความขาวของไต้วงแขน (อัล-บุคอรีห์ 2:21, มุสลิม 2:612)

2. สลับด้านเสื้อผ้าหรือเสื้อคลุมในขณะที่ขอคู่อำธิในคุฏบะฮ์

3. ให้กล่าวคู่อำธิทวนซ้ำสามครั้ง เช่น

ความว่า **อ้อ อัลลอฮุ** ขอทรงประทานให้ฝนตก (สามครั้ง)

ดูอาร์ข้อฝน

ในจำนวนดูอาร์ข้อฝนที่มีในสายรายงานคือ

ความว่า การสดุดีทั้งหมดนั้นเป็นเพียงสิทธิของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานียิ่งเสมอ ผู้ทรงครอบครองในวันแห่งการตอบแทน ไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การภักดีนอกจากพระองค์ ผู้ทรงทำในสิ่งที่พระองค์ประสงค์ ใช้อัลลอฮ์ พระองค์คือผู้เป็นเจ้าของที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การภักดีอีกแล้วนอกจากพระองค์ พระองค์ทรงรำรวยและพวกเราคือผู้ที่ขัดสน ขอทรงโปรดประทานฝนให้ตกลงมา และขอทรงทำให้ฝนที่ตกลงมาเป็นผลกำลังแก่พวกเรา และเป็น การสำรองจนถึงวาระหนึ่ง (อบู ดาวูด :1171, อัล-หากิม 1:328 ท่านได้กล่าวว่เศาะฮี้หฺ และได้รับการเห็นด้วยจาก อัซ-ซะฮะบียฺ)

ความว่า **ไอ้ อัลลอฮฺ** พระองค์ได้สั่งให้พวกเราขอคู่อภัยจากพระองค์ และได้สัญญาว่าจะตอบรับการขอคู่อภัย พวกเราได้ขอจากพระองค์แล้วดังที่พระองค์ได้สั่งไว้ ดังนั้นขอพระองค์ส่งตอบรับดังที่พระองค์ได้สัญญาไว้ **ไอ้ อัลลอฮฺ** ขอทรงประทานแก่เราซึ่งการอภัยของพระองค์ในสิ่งที่เราได้ก่อขึ้น และขอทรงตอบรับการขอฝนของเรา และให้มีความกว้างขวางในรัชกาลที่พระองค์ทรงประทานให้เรา (**อัล-อุมม** 1:250, **อัล-อซการ** :465)

ความว่า **ไอ้ อัลลอฮฺ** ขอทรงประทานฝนแก่เรา ฝนที่ช่วยชีวิตพวกเรา ที่สร้างความปิติยินดี ฝนชุก มีประโยชน์ และไม่สร้างความเดือนร้อน ทันทิโดยไม่ล่าช้า (**อบู ดาวูด** 1:303, **เศาะฮี้หฺ**)

ความว่า **ไอ้ อัลลอฮฺ** ขอทรงรดน้ำให้แก่ป่าวของพระองค์ และสรรพสัตว์ของพระองค์ และได้โปรดโปรดความเมตตาของพระองค์ และทรงชุบชีวิตให้กับดินแดนที่แต่กระแงไม่มีชีวิต (**อัล-มูฎฎะฮฺ** และ **อญู ดาฮูด 1:305, หะดีษ หะสัน**)

ความว่า **ไอ้ อัลลอฮฺ** ขอพระองค์ทรงประทานลงมาแก่ผืนดินซึ่งความประเสริฐ ความมั่นคง และขอพระองค์ทรงประทานริชกีแก่พวกเรา พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ดีที่สุดในการประทาน (**อัล-ญะบะรอญี** และ **อัล-บัชซารุ, หะสันเศาะฮี้หฺ**)

ความว่า **ไอ้ อัลลอฮฺ** ขอพระองค์ทรงประทานฝนลงมา (**อัล-อุมม์ 1:251**)

ความแห้งแล้ง ออกจากพวกเรา ขอทรงขจัดปัญหาต่างๆ ที่
ซึ่งไม่มีใครขจัดมันได้นอกจากพระองค์ แท้จริงพระองค์ทรง
เป็นผู้ที่ทรงอภัยยิ่ง ดังนั้นขอทรงประทานฝนที่ซุกลงมา
(ฮัล-อุมม์ 1:251)

.